



Hội người Việt Nam  
Thủ đô Viêng Chăn

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO  
Hòa bình – Độc lập – Dân chủ – Thống nhất – Thịnh vượng

-----

Viêng Chăn, ngày 20 tháng 7 năm 2024

## THƯ CHIA BUỒN

**Kính gửi: Gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,  
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.**

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Chúng tôi, xin thay mặt cộng đồng kiều bào Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào nói chung, Ban chấp hành Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, cán bộ Ban quản lý cũng như tập thể thầy và trò Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du nói riêng, vô cùng thương tiếc gửi đến gia quyến Tổng Bí thư lời chia buồn sâu sắc nhất và lời thăm hỏi chân thành nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời là vị lãnh tụ đáng kính trong mắt kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới.

Kiều bào tại Lào, đặc biệt là tại thủ đô Viêng Chăn là một trong những cộng đồng vinh dự được nhiều lần đón và gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn dành sự quan tâm và tình cảm lớn đến kiều bào mỗi khi thăm và làm việc tại đất nước Lào anh em.

Trong ký ức của kiều bào, hình ảnh Tổng Bí thư luôn được nhớ đến là một người có nhân cách lớn, mẫu mực nhưng cũng vô cùng giản dị. Sự quan tâm và những chia sẻ quý báu của Tổng Bí thư đã củng cố mạnh mẽ tình đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, hướng về quê hương nguồn cội và niềm tin vào Đảng và Nhà nước trong lòng mỗi kiều bào tại thủ đô Viêng Chăn nói riêng, kiều bào tại Lào nói chung.

Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc Hội và gia quyến Tổng Bí thư. Hình ảnh mẫu mực và nhân cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi là nguồn động viên to lớn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có cộng đồng kiều bào tại thủ đô Viêng Chăn tiếp tục nỗ lực góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, lớn mạnh như mong mỏi của Tổng Bí thư lúc sinh thời.

**TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Mùi**